

## ทำไม...ผู้ชายถึงชอบโกหก !

นำเสนอเมื่อ : 10 ต.ค. 2552

### อยากรู้ใหม่ว่า ทำไมผู้ชายถึงชอบโกหก !

จั่วหัวขึ้นต้นกล่าวหากันอย่างนี้วัดกอยู่เหมือนกันค่ะว่า คุณผู้ชายเขาจะหมายหัว (รู้สึกว่าจะอยู่คนละขั้วกับหมายปองแน่ๆ) เลยต้องรีบเฉลยว่า ไม่ได้พูดเอง แต่เป็นคำถามควใจสำหรับผู้หญิงเราที่เคยเสียอกเสียใจกับคำโกหกของผู้ชายมาแล้ว  
ระหว่างตั้งหาชื่อเรียสาเมืองลึกลับเบื้องหลังว่า การโกหกของผู้ชายนั้นมีที่มาอย่างไร ก็ขอให้บรรดาเมียทั้งหลาย จงทำลึมๆ ไปซะว่าเคยซื้อกระเป๋าใบ 1,900 บาท แล้วบอกกับสามีว่าแค่ 199 บาท เท่านั้นเอง !



#### ✘ โกหกนั้นมีที่มา...

เอาละอย่าเพิ่งพูดเรื่องของเราเลย กลับมาที่เรื่องของผู้ชายกันดีกว่า เราอยากทำความเข้าใจเขา เพื่อว่าจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและรู้จักให้อภัยใจ

ถ้าคุณใช้ชีวิตร่วมกับผู้ชายธรรมดาๆ ไม่ใช่กับโกหกมืออาชีพ ที่มักจะลั่นไหลราวกับขโมยน้ำมันงาไปทั้งตัวแล้วละก็ เหตุผลที่เขาจะมาโกหกเราเพราะ...

✘ **เห็นเป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่สุด** ผู้ชายบางคนชอบโกหกเป็นประจำ มักจะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา ไม่น่าจะซีเรียสอะไร เคยโกหกมาตั้งแต่ยังไม่เห็นจะมีผลเสียตรงไหน แต่เขาไม่เคยเอะใจว่า การโกหกของเขาเนบ้นทอนความสัมพันธ์ในชีวิตคู่

✘ **สนุก อยากมีอิสระกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ** สำหรับเขาอาจจะโกหกเพราะสนุกเท่านั้นเอง ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรก็คงไม่มีอะไรเลวร้ายหรอกน่า แล้วเขายังมีอิสระในการแอบทำอะไรเล็กๆ น้อยๆ ที่อยากทำได้อดไปเรื่อยๆ

✘ **เพื่อสันติสุขของโลก** ผู้ชายร้อยทั้งร้อยจะออกสันขวัญแวนวนมาก ถ้าภรรยาที่รักเอ๋ยประโยคเด็ด “เรามาคุยกันหน่อยสิ” หลังจากความจริงปรากฏปาก เพราะอาจจะมึงทุดา วากลาวานานค่อนวัน อาจโยงโยไปถึงเรื่องเกาเกียบ แล้วก็มึนหน้าตารวมดวง เพราะฉะนั้นโกหกเพื่อให้อชีวิตสงบเย็นดีกว่าให้คุณเธอรูความจริงจนวันบานแตก

✘ **ผู้หญิงไม่เข้าใจเขาหรอก** ถ้าเอาความจริงมาตีแผ่ตรงหน้าผู้หญิง เขากลัวว่าเราจะมึริวิธมองแบบผู้หญิง ซึ่งสรุปว่าไม่ได้เห็นดีเห็นงามไปกับเขา ที่นี้เขาก็จะตกที่นั่งลำบาก เพราะนอกจากจะหาพวกไม่ได้แล้วยังโดนตำหนิติเตียนอีกต่างหาก

✘ **คิดว่าผู้หญิงรับความจริงไม่ได้** เขาอยากให้เราสบายใจเลยโกหก แล้วเขาก็เชื่ออยู่ตลอดเวลาว่าผู้หญิงเราชอบดีไยดีพายเกินเหตุเวลาเจอความจริง รังรักน้อยๆ ก็อาจแปลงสภาพไปเป็นรังร้อนได้ทันที ยิ่งถ้าความสัมพันธ์งอนแง่นอยู่แล้ว ก็จะต้องดิ้งเหวเลยทีเดีย

✘ **ทำความผิดเอาไว้** มีหลายเรื่องที่คุณสามีรู้อยู่เต็มอกว่า “ถ้าเมียชั้นรู้ ต้องตายแน่” หัวเด็ดตีนขาดยังไงเขาจะไม่ยอมพูดความจริงเด็ดขาด จึงพยายามสร้างเรื่องให้ฟังดูน่าเชื่อถือที่สุดเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง

✘ **สร้างภาพ** ผู้ชายมักจะห่วงเรื่องภาพเงาและศักดิ์ศรี เขาก็อยากดูดีในสายตาของคนรวมทั้งเราด้วย เขาอาจจะโกหกวางเงาสรพดยามอยู่ในที่ทำงานหรือนอกบ้าน เศรษฐกิจตกก็บอกว่าไม่กลัวถูกเลย์ออฟเพราะเป็นพนักงานชั้นเลิศเจ้านายรักทั้งๆ ที่ความจริงตรงกันข้ามก็เป็นได้

#### ✘ เข้าใจ ให้อภัย ...

มีหลายสาเหตุที่ผู้ชายต้องโกหก ถึงแม้เจ้าตัวเขาจะยกมาเป็นข้ออ้างกับเราไม่ได้ แต่เมื่อยๆ ทั้งหลายพยายามเข้าใจเขาหน่อยเถอะคะ เข้าใจแล้วก็รู้จักให้อภัย ปล่อยให้เขาไปบางทีมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตหรือนาเจ็บช้ำน้ำใจ ก็อย่าวนายกับภารไลลาหาความจริง อยากรู้เป็นจริงจังไปทุกกรณี ยิ่งถ้าเราวินทุกเรื่องไม่ว่าจะเล็กใหญ่เขาจะยิ่งไม่กลาบอก ที่นี้ก็ต้องยอมมาดูตัวเองด้วยว่า เราเป็นคนทีคนอื่นไม่กลาบพูดความจริงด้วยไซหรือเปล่า จะได้ปรับปรุงตัวเองไปพร้อมๆ กับเขา

จะว่าไปนะคะ การโกหกเป็นวงจรที่ทั้งเราและเขาต้องพยายามหาทางหลุดออกไปให้พ้น เพราะถ้าคนหนึ่งโกหก อีกคนจะไม่ไว้วางใจ พอไม่ไว้วางใจก็จะยิ่งจับผิด ยิ่งจับผิดก็ยิ่งโกหกเขาตัวรอด ถ้าจำเป็นต้องเปิดอภิปรายไม่วางใจเมื่อไหร่ คุณภรรยาโปรดควบคุมปริมาณเนื้อหาและการสื่อสารมณไหนน้อยๆ เน้นประเด็นสำคัญสั้นๆ ให้เขารีบทราบไว้ว่า

**ความไว้วางใจซึ่งกันและกันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างชีวิตครอบครัวที่มั่นคงจะรัก”**

ที่มา [women.thaiza.com/](http://women.thaiza.com/)